

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về thăm và làm việc tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát với đồng chí Bộ trưởng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm 2017. Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Nổi bật là GRDP ước tăng trên 11%, giá trị sản xuất tăng 13%, là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 2 con số, vượt kế hoạch đề ra.

Về kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh việc khai thác các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức

đầu tư nhằm huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh; ủng hộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Thái Bình triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án đường Thái Bình - Hà Nam; xem xét, chỉ đạo giữ nguyên phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Tân Độ như hiện nay; bổ sung kế hoạch vốn bảo trì đường bộ cho tỉnh quản lý và sớm phân bổ kế hoạch vốn năm 2018...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đồng thời mong muốn thời gian tới Thái Bình sẽ có sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, sớm trở thành tỉnh giàu có của vùng đồng bằng Bắc Bộ và của cả nước. Bộ trưởng đánh giá cao công tác quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh, sự kết nối liên kết vùng và các tuyến đường đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bộ trưởng đã tiếp thu, giải trình các đề xuất, kiến nghị của tỉnh đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ và các chủ trương trong xây dựng, mở rộng, duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cam kết sẽ tập trung xem xét để trình Chính phủ hoàn thiện các thủ tục trong thời gian sớm nhất.

QUỐC CƯỜNG

TÔN VINH NGHỀ CAO QUÝ...

(Tiếp theo trang 1)

và đào tạo. Vấn đề cụ thể Nghị quyết số 29 nêu là phải đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.

Là tỉnh vốn có truyền thống hiếu học, trải qua nhiều giai đoạn, giáo dục Thái Bình luôn đứng trong vị trí các tỉnh dẫn đầu cả nước. Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, Thái Bình cũng đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. "Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo và quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, đào tạo, xây dựng nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các trường học" là mục tiêu trọng tâm tỉnh đặt ra đối với công tác giáo dục và đào tạo. Với đội ngũ đông đảo hơn 24.000 cán bộ, giáo viên, chúng ta tin tưởng đội ngũ nhà giáo trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh cao cả "trồng người" trong giai đoạn hiện nay. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó, đội ngũ nhà giáo cần phát huy hơn nữa truyền thống về vang của ngành; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bằng tất cả tình thương yêu và trách nhiệm với các thế hệ học sinh, luôn vững vàng, bản lĩnh, giữ vững cốt cách nhà giáo, xứng đáng với nghề nghiệp mà xã hội đã tôn vinh. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Toàn Đảng, toàn dân dành cho đội ngũ nhà giáo tình cảm, sự tri ân và niềm tin sâu sắc!

Kết quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung được Quốc hội lựa chọn chất vấn liên quan đến 4 lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông, tòa án. Các phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và xây dựng. Tại các phiên chất vấn đã có nhiều lượt đại biểu đặt câu hỏi và tham gia tranh luận. Mặc dù Quốc hội đã dành 3 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn nhưng vẫn còn một số đại biểu đã đặt câu hỏi nhưng chưa đủ thời gian để trả lời tại hội trường và một số đại biểu khác phải gửi câu hỏi trực tiếp để trả lời bằng văn bản. Đại biểu Quốc hội đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tích cực tham gia tranh luận, không chỉ tranh luận giữa các đại biểu với nhau mà còn tranh luận với các đồng chí trả lời chất vấn để làm rõ thêm nội dung của vấn đề.



Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn tại hội trường.

Trong 3 ngày chất vấn đã có 12 lượt ý kiến của đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia chất vấn và tranh luận với Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các nội dung chất vấn đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lựa chọn đều là những vấn đề bức xúc, được đồng bào cử tri địa phương và dư luận xã hội quan tâm. Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Phạm Văn Tuấn nêu 2 vấn đề: Một là, hiện nay, một số cơ quan báo chí và một số phóng viên hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, rút tit giật gân để câu khách, bình luận một chiều có tính áp đặt, nhiều tin, bài thiếu kiểm chứng, cất xen thông tin, xuyên tạc sự thật, thậm chí kích động, gây dứ luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân, gây mất ổn định tình hình ở một số địa phương. Hai là, thời gian qua, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử ở các địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 36A của Chính phủ còn gặp khó khăn, đặc biệt là chưa lựa chọn được mô hình phát triển, nền tảng chính quyền điện tử.

Trả lời vấn đề này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, hiện nay, vai trò phóng viên thường trú có ý nghĩa lớn đối với cơ quan báo chí, nhiều phóng viên thường trú có nhiều bài viết hay, sâu sắc, phản ánh đầy đủ mọi mặt của địa phương. Tuy nhiên, gần đây có tình trạng báo chí, nhất là phóng viên thường trú vi phạm pháp luật, hù dọa doanh nghiệp; một số cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật, đưa tin một chiều ở một số địa phương, nhất là Thái Bình. Vừa rồi Thái Bình có kiến nghị một số cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật về một số dự án ở địa phương. Về việc này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc xem xét, xử lý các thông tin đó, khắc phục tình trạng thông tin phiến diện, một chiều. Thời gian qua, Bộ Thông

tin và Truyền thông đã rất kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích như xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền, bằng hoạt động xử lý các phóng viên thường trú. Nhưng tình trạng này gần đây hầu như không giảm bởi vì: một là, do lựa chọn phóng viên thường trú ở một số cơ quan báo chí, nhất là báo điện tử không đủ tiêu chuẩn, thậm chí sử dụng những phóng viên bị kỷ luật ở địa phương đưa sang làm phóng viên thường trú của cơ quan báo chí mình. Chính những người đó sau này đi tìm những kẻ hở của địa phương để viết. Một địa phương rất nhiều việc tốt không viết mà chỉ tìm mọi kẻ hở của địa phương, mọi điểm xấu của địa phương để nêu; hai là, phóng viên thường trú câu kết với một số cộng tác viên, giữa phóng viên thường trú và cộng tác viên tạo thành một lực lượng trí cho mình có quyền lực thứ tư để đi hù dọa các doanh nghiệp, kêu gọi quảng cáo; ba là, nhiều doanh nghiệp sợ khi bị gọi quảng cáo, bị hù dọa cũng không dám đứng ra tố cáo bởi sợ rằng "được vạ thì má sung" nên thời chấp nhận nhận một chút để yên lành nhưng cũng đâu có yên lành. Vì vậy, thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức 5 đoàn đi thanh tra, kiểm tra ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, hiện nay đang tổng hợp, xem xét xử lý và đề ra các giải pháp can cơ trung độ phải noi đến giải pháp ngay chính bản thân các cơ quan báo chí phải cử đúng người, cử phóng viên có đủ năng lực và trình độ tổ chức các văn phòng, cơ quan thường trú có đủ điều kiện để thực hiện. Qua đây cũng mong muốn các địa phương cần cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí để khắc phục tình trạng phiến diện, một chiều này. Bởi vì có hiện tượng phóng viên xuống tác nghiệp nhưng người phát ngôn không cung cấp thông tin dẫn đến việc khai thác thông tin phải qua nhiều nguồn, không qua được nguồn chính thức thì phải thông qua bạn bè, người thân, các mối quan hệ này, quan hệ nó nên nhiều lúc lấy được thông tin thì thông tin không chính xác, thậm chí có những thông

tin trái ngược nhau hoặc thông tin nửa sự thật, dẫn đến tình trạng đó thì Bộ tiếp tục quan tâm để xử lý. Về xây dựng chính quyền điện tử gặp khó khăn, chưa lựa chọn được mô hình phát triển để triển khai dịch vụ công mức độ 3: Năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0; đã ban hành các văn bản hướng dẫn đến các bộ, ngành, địa phương xây dựng, áp dụng kiến trúc chính phủ điện tử trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử của mình. Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Văn Thảo nêu 2 vấn đề: Một là, về hệ kinh doanh cá thể, chỉ tính đến năm 2020 chúng ta phải có 1 triệu doanh nghiệp, với quy định hiện nay thì nhiều nơi không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, lý do là thuế, là thủ tục, kế toán, hành chính; đồng thời, khi đã trở thành doanh nghiệp thì phải đóng chi phí và thuế 24 - 26%, như vậy rất khó có thể đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020. Hai là, hiện nay, nguồn lực về tiến, bất động sản có giá trị đang tồn tại trong dân rất lớn, trong khi đó chúng ta đang phải đi vay nước ngoài để đầu tư phát triển trong khi các công ty tư nhân đang huy động vốn rất tốt bằng nhiều hình thức hợp lệ.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây cũng là vấn đề đang đặt ra, giải pháp hiện nay của Bộ là đang rà soát để sửa đổi Luật Quản lý thuế, đồng thời cũng đã triển khai nghiên cứu chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đơn giản. Tới đây Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đã triển khai bước nghiên cứu để ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Đối với Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Vũ Tiến Lộc đặt câu hỏi đề nghị Thủ tướng cho biết Chính phủ kiến tạo là tuyên ngôn về tinh thần làm việc của Chính phủ hay mô hình của Chính phủ

mới. Những nội dung cốt lõi của Chính phủ kiến tạo là gì? Chính phủ kiến tạo khác gì với Chính phủ quản lý theo kiểu truyền thống. Hai là, Thủ tướng đánh giá thế nào về tương lai của hiệp định TPP mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ và tác động của nó đối với nền kinh tế Việt Nam đồng thời Thủ tướng và Chính phủ đã có những chủ trương, giải pháp gì để thúc đẩy quan hệ hợp tác của chúng ta với Hoa Kỳ. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Nội hàm của Chính phủ kiến tạo trước hết đó là chủ động thiết kế chính sách và pháp luật để đất nước ta phát triển, không để rơi vào thế bị động. Nhà nước không làm thay thị trường, cái gì làm tốt chúng ta để nhân dân, để xã hội làm. Chính phủ kiến tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi. Chính phủ kiến tạo để phục vụ người dân tốt nhất bằng an sinh xã hội, bằng phúc lợi xã hội và trước hết là y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa. Là Chính phủ hành động nói đi đôi với làm, để cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật, kỷ cương và đặc biệt phải thay ngay thẩm quyền những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu. Về một TPP mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ: Hoa Kỳ cũng là nền kinh tế lớn nhưng ngay bản thân Úc hay Nhật, New Zealand, Mexico... là những nền kinh tế lớn mà Việt Nam cần phải tham gia, không phải chỉ có Mỹ chúng ta mới tham gia. Xu hướng tự do thương mại, xu thế không thể đảo ngược kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế là một xu hướng chúng ta nên tận dụng thời cơ này. Đồng thời, Việt Nam - Hoa Kỳ đã có hiệp định TIFA, hiệp định thương mại đầu tư với Hoa Kỳ, hiện nay chúng ta vẫn thực hiện khung hiệp định thương mại này với Hoa Kỳ để hợp tác với Hoa Kỳ trên một số khung thương mại làm ăn trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Chúng ta vẫn đang có chủ trương đẩy mạnh sự hợp tác này.

Ngoài ra, có 2 đại biểu trong Đoàn nêu câu hỏi đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng do điều kiện thời gian nên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xem xét trả lời bằng văn bản. Đó là đại biểu Bùi Quốc Phong chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm. Thời gian vừa qua, ngành Tòa án đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn một số vụ án oan sai đã gây bức xúc trong xã hội và gây hậu quả vô cùng nặng nề. Đại biểu Bùi Văn Xuyên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đại biểu cho rằng, với sự vào cuộc của ngân hàng, trong thời gian ngắn, tỷ lệ tín dụng đã tăng tới 36.000 tỷ. Tuy nhiên, phần cho vay về giảm nghèo đối với hộ nông dân cũng như cho vay về tiêu dùng thì còn rất khó khăn. Các chính sách rất rõ ràng nhưng giải pháp để hỗ trợ cho nông dân vay vốn để họ không phải tìm đến tín dụng đen hoặc tín dụng ở bên ngoài lãi suất cao, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro thì Thống đốc cần phải có giải pháp gì để có thể đẩy nhanh tốc độ giải ngân. Đặc biệt, vốn của ngân hàng chính sách hiện nay đang rất khó khăn, Thống đốc có giải pháp nào sát hơn, giải pháp nào mạnh hơn để tăng nguồn vốn cho ngân hàng chính sách ngoài vốn của ngân sách nhà nước đầu tư.

Vũ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lê Quý Đôn đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phương pháp dạy và học, phương pháp quản lý; thực hiện tốt công tác đạo đức, bồi dưỡng năng lực cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo, đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Với mỗi học sinh cần tự rèn luyện nâng cao kiến thức, nhân cách, lý tưởng, hoài bão để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường phát huy truyền thống, tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà bác học.

Sáng ngày 19/11, Trường THPT Bắc Đông Quan tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 9/1967, Trường Cấp 3 Bắc Đông Quan được thành lập. 50 năm qua, dưới mái trường THPT Bắc Đông Quan đã có trên 21.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong số đó có trên 9.000 người tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, hàng nghìn người được đào tạo sau đại học; nhiều cựu học sinh của Trường đã trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, nhà khoa học, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân; nhiều cựu học sinh đã và đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của Trường THPT Bắc Đông Quan trong nửa thế kỷ qua. Đồng chí đề nghị những năm tới nhà trường cần tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; đội ngũ nhà giáo cần tiếp tục tự học, tự trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành. Đồng chí mong muốn các em học sinh nêu cao tinh thần tự học, noi gương các thế hệ đi trước để rèn luyện bản thân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm hơn nữa đến việc học tập, rèn luyện của học sinh, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thầy và trò yên tâm dạy và học.

Sáng ngày 19/11, Trường THCS Vũ Văn (Vũ Thư) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1967 - 2017).

Năm 1967, Trường Cấp 2 Vũ Văn (tiền thân của Trường THCS Vũ Văn) được thành lập sau khi chia tách từ một phần hiệu của Trường Cấp 2 Vũ Hòa (hiện thuộc huyện Kiến Xương) với 4 phòng học cấp 4 và trên 200 cán bộ, giáo viên, học sinh. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mặc dù ở xa xa trung tâm, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường luôn quyết tâm vươn lên dạy tốt, học tốt. Trong 50 năm, Trường có 85 cán bộ, giáo viên được trao tặng huân chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; trên 200 lượt cán bộ, giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp. Trường đã đào tạo trên 4.000 học sinh, hơn 200 em đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, tỉnh, huyện; nhiều cựu học sinh thành đạt, hiện đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan, doanh nghiệp lớn...

Hiện nay, Trường THCS Vũ Văn đạt tạo khoảng 300 học sinh mỗi năm. Hàng năm, tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp đạt 99%. Hệ thống cơ sở vật chất của trường thuộc top đầu của huyện. Năm 2016 Trường được công nhận đạt chuẩn cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Advertisement for Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) recruitment. It includes the bank's logo, name in Vietnamese and English, and a list of recruitment positions with their respective criteria. The list includes positions like Kinh doanh, Hỗ trợ Kinh doanh, Kế toán Ngân quỹ, Dịch vụ Khách hàng, and Hành chính Tổ chức.